

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Hồ Trung Hiếu, Sở Y tế tỉnh Bình Dương)**

Họ và tên: Hồ Trung Hiếu. Sinh năm 1987. Quê quán: Thanh Phước, Tân Uyên, Bình Dương.

Chuyên môn nghiệp vụ: ThS Hành chính, CN Luật, Cao đẳng Dược.

Đơn vị công tác: Sở Y tế tỉnh Bình Dương.

Nhiệm vụ được giao hiện nay là: Chuyên viên Tổ chức cán bộ, Văn phòng Sở Y tế.

Tôi đã làm việc tại Sở Y tế hơn 12 năm với vị trí là chuyên viên về công tác tổ chức cán bộ; tham mưu các chính sách về phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh, các chế độ đối với công chức, viên chức ngành y tế về tiền lương, các chế độ phụ cấp, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng. Tôi luôn mong muốn được đóng góp thêm khả năng, kiến thức, kinh nghiệm của mình vào từng lĩnh vực công tác, góp phần trong xây dựng và phát triển của tỉnh Bình Dương. Nhiệm kỳ này, tôi được lãnh đạo Sở Y tế, cử tri nơi cư trú, cử tri tại địa phương tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử HĐND tỉnh, tôi xem đây là trách nhiệm lớn lao, vì vậy, xác định mình cần phải phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của cơ quan, đơn vị và sự gởi gắm của bà con cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Với sở trường, kinh nghiệm công tác, tôi sẽ vận dụng để thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu nhân dân; thể hiện chính kiến của mình; thường xuyên gắn bó với địa phương, dành nhiều thời gian đi thực tế, để hiểu rõ cuộc sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị và đề xuất của cử tri đối với các cấp của chính quyền, về những vấn đề cử tri quan tâm. Trên cơ sở đó, thông qua hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, tôi sẽ tích cực đề xuất các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri kịp thời, đầy đủ theo luật định.

Thứ hai: Thường xuyên cập nhật, theo dõi, nghiên cứu các vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, kịp thời đề xuất những cơ chế, chính sách từ thực tiễn cuộc sống của nhân dân ở cơ sở đến với Hội đồng nhân dân tỉnh, để có các Nghị quyết, chủ trương và giải pháp sát hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phù hợp với sự phát triển ngày càng đi lên của tỉnh Bình Dương.

Thứ ba: Tôi sẽ cùng với Ngành Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở cả ba tuyến: tỉnh, huyện, xã. Đặc biệt là giữ chân đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng chuyên môn sâu làm việc trong hệ

thống y tế công lập, đảm bảo các gia đình chính sách, người dân có thu nhập thấp được khám bệnh và điều trị chất lượng với chi phí thấp nhất.

Thứ tư: Với vị trí công tác hiện nay, tôi sẽ cùng tập thể thực hiện tốt cải cách hành chính, tham mưu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đề cao tính chuyên nghiệp của công chức, viên chức; quan tâm đến ý kiến góp ý của người dân và từng bước cải thiện hướng đến sự hài lòng người dân về công tác khám chữa bệnh.

Nhận được tín nhiệm của cô chú, anh chị; bà con cử tri, được xem như một nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Nguyễn Thị Trúc Lam, Phó Cục trưởng
Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương)**

Nếu như được các cử tri tính nhiệm lựa chọn bầu tôi là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người Đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri. Lắng nghe và tổng hợp ý kiến phản ánh để đề xuất các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri mong đợi thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp; Trong đó đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền về pháp luật cho nhân dân hiểu, nắm rõ nhằm hạn chế những vi phạm pháp luật cũng như những tranh chấp phát sinh.

2. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh; hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

3. Để làm tròn trách nhiệm, bản thân tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương mẫu và vận động Nhân dân, gia đình chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật.

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân luôn nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi và là vinh dự khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Vì vậy cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Ngày hôm nay tôi tha thiết bày tỏ lòng mong muốn các Cô Bác Anh Chị cử tri trong phường ủng hộ cho tôi.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Lê Thị Diệu Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp
các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Bình Dương)**

Là một nữ ứng cử viên mới, với mong muốn được *cống hiến và phụng sự nhân dân*, nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

1. Tích cực nỗ lực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt để hiểu rõ, nắm chắc vấn đề tự tin phản biện, bảo vệ quan điểm của mình khi tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân: Tham gia đầy đủ các kỳ họp và các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp cũng như tiếp công dân theo Luật định.

2. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, luôn trân trọng lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, những phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; chuyển tải trung thực, đầy đủ, trách nhiệm đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết. Đồng thời theo dõi tiến độ giải quyết và giám sát kết quả việc thực hiện... qua đó, có kết quả trả lời thỏa đáng đối với vấn đề cử tri kiến nghị.

3. Phát huy các kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách, nông nghiệp, công nghệ thông tin, chính sách công... Tôi tập trung quan tâm để tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc giám sát và quyết định các quyết sách quan trọng của địa phương như:

- Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; các chương trình đột phá của tỉnh; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại, và công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

- Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; xây dựng nông thôn mới; tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Tôi quan tâm đến công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương, phòng chống tệ nạn, tội phạm, phòng chống tham nhũng, bình đẳng giới... Đặc biệt quan tâm tình hình phát triển nâng cấp đô thị từ thị xã lên thành phố Bến Cát trong thời gian tới, lĩnh vực nông nghiệp chú trọng nông nghiệp xanh, sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm...

4. Với cương vị là Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chuyên trách về đối ngoại nhân dân, tôi sẽ tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và

nhiệm vụ của người đại biểu mà nhân dân đã tin tưởng giao cho. Tích cực trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị với các nước để tạo sự gắn kết lâu dài giữa nhân dân các nước và tỉnh, tạo điều kiện trong quá trình hợp tác thu hút đầu tư, giao lưu văn hóa, hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc. Tiếp tục quảng bá hình ảnh, vị thế của Tỉnh Bình Dương, văn hóa của Người Bình Dương **“Giàu lòng nhân ái, nhân hậu, nghĩa tình”** đến bạn bè các nước trên thế giới và cộng đồng doanh nghiệp.

Tích cực vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nguồn viện trợ, tài trợ từ thiện trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giảm nghèo, giải quyết việc làm... cho nhân dân tỉnh Bình Dương./.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận**

Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh)

Tôi tên là **Nguyễn Văn Lộc, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh**. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh khóa mới (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Tôi xin hứa:

1. Với thực tiễn quá trình 36 năm công tác, là đại biểu HĐND các khóa VII, VIII, IX (từ năm 2004 đến nay) tôi sẽ phát huy hơn nữa các kỹ năng, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm của mình trong hoạt động của Hội đồng nhân dân. Tôi sẽ cùng với các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia tích cực, tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất, hiệu quả nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

2. Tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh và các đợt tiếp xúc cử tri cũng như tiếp công dân theo quy định, gắn bó mật thiết với cử tri, sẵn sàng tiếp xúc cử tri theo yêu cầu để tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, nghiên cứu, chọn lọc những vấn đề bức xúc mà cử tri nêu ra để kiến nghị với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các đoàn giám sát hoặc chất vấn các cơ quan chức năng có liên quan, yêu cầu trả lời đồng thời giám sát thường xuyên các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết nhằm đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của nhân dân .

3. Gắn chặt việc thực hiện trách nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân với cương vị công tác hiện tại. Là UV.BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, quyết định nhiều chủ trương, giải pháp hữu hiệu trong đầu tư phát triển hạ tầng (nhất là hạ tầng giao thông); trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền các cấp phục vụ tốt hơn cho người dân; cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Cát xây dựng quê hương Bến Cát phát triển giàu mạnh trở thành thành phố thuộc Tỉnh vào năm 2023. Tiếp tục quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội thông qua hoạt động Quỹ vì người nghèo, Quỹ cứu trợ do

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý và vận động xã hội hóa; góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nếu cô, bác, anh chị cử tri tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ cụ thể hóa chương trình của mình thành những chương trình, kế hoạch với những giải pháp phù hợp và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân giao cho, để xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Xin chân thành cảm ơn./.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Trương Thanh Nga, Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy
viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình
Dương)**

Tôi tên Trương Thanh Nga, sinh ngày 18/09/1982.

Quê quán: Xã Xuân Thủy, huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Triết học

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Triết học

Lý luận Chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương.

Với mong muốn có đại diện tổ chức mình, góp tiếng nói của nữ giới vào sự phát triển chung của tỉnh và địa phương. Nếu được cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ quan tâm và cố gắng thực hiện tốt các vấn đề sau:

Một, thường xuyên học tập nghiên cứu, nắm vững các quy định pháp luật trên nhiều lĩnh vực để thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; tham mưu, góp ý sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn nhiều bất cập, vướng mắc; đặc biệt là các vấn đề hiện nay cử tri quan tâm như: lĩnh vực đất đai, xây dựng trật tự đô thị, thủ tục hành chính, chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại địa phương... Nhằm tạo điều kiện cho cử tri, người dân địa phương được tiếp cận và hưởng các chế độ chính sách một cách tốt nhất.

Thứ hai: Luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; dành nhiều thời gian đi cơ sở để nắm tình hình, lắng nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Tôi sẽ tiếp thu và phản ánh trung thực với HĐND; thực hiện quyền giám sát, kiến nghị với các cơ quan chức năng xem xét giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân, hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp.

Thứ ba, là Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, luôn quan tâm đến các vấn đề văn hóa xã hội, phục vụ cộng đồng; vấn đề nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân đặc biệt là quyền lợi phụ nữ, trẻ em tại khu – cụm công nghiệp, khu nhà trọ, khu vực nông thôn. Thông qua hoạt động tổ chức Hội phụ nữ chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để nâng cao hiểu biết, kỹ năng sống, làm việc cho công nhân lao động, người dân. Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân địa phương. Từ các nguồn vốn vay của Tỉnh Hội quản lý, nguồn vốn vay ưu đãi của Tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ cho phụ nữ địa phương kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình

làm giàu chính đáng; hỗ trợ hội viên phụ nữ có vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp, ổn định kinh tế gia đình. Chỉ đạo các cấp Hội khai thác, vận động các nguồn lực để chăm lo tốt các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, người cao tuổi, những người có thu nhập thấp. Phối hợp ngành chuyên môn mở các lớp đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho chị em phụ nữ; góp phần thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Phó Chánh án,
Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương)**

Tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, cử tri nơi tôi đang công tác và cử tri nơi tôi cư trú đã tin nhiệm, giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với thời gian xuyên suốt gần 25 năm công tác trong ngành Tòa án với nhiều nhiệm vụ, vị trí khác nhau, nghiên cứu áp dụng nhiều quy định của pháp luật, trực tiếp tham gia xét xử các loại án, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công việc và trong cuộc sống. Nếu được cô bác, anh chị cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa làm tốt những việc sau:

1. Phát huy hết khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri để đề xuất với các cấp chính quyền về những vấn đề mà cử tri mong đợi, nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Theo dõi quá trình giải quyết các kiến nghị của cử tri, kịp thời thông báo kết quả cho cử tri và giám sát quá trình thực hiện lời hứa của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tôi sẽ lãnh đạo thực hiện tốt công tác xét xử, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.

3. Quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc lĩnh vực công tác, xử lý kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tích cực phòng chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.

4. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các dự án luật, đảm bảo tính khả thi, sát với thực tế. Thông qua công tác xét xử và tình hình thực tế, phát hiện những vấn đề bất cập trong quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của cử tri, gây khó khăn cho cử tri khi thực hiện các quyền công dân để kiến nghị và đóng góp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

5. Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cử tri, giúp cử tri nâng cao sự hiểu biết pháp luật, tránh các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật.

Để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu mà cử tri đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc với khả năng cao nhất và luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Hà Văn Út, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương)**

Họ và tên: Hà Văn Út, sinh năm: 1969, cơ quan công tác: Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ tiếp tục làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Thứ nhất, Hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND – là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, nhất là cử tri nơi mình ứng cử, cụ thể:

1. Dành nhiều thời gian và bằng nhiều hình thức để tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe đầy đủ các ý kiến của cử tri từ đó có phản ánh, đề xuất, yêu cầu kịp thời đến cấp có thẩm quyền, các cơ quan có liên quan để được xem xét, giải quyết theo quy định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri, của người dân và cũng như lợi ích của địa phương và của toàn xã hội. Liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri nơi mình ứng cử.

2. Là đại diện cho cử tri tại HĐND tỉnh, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương: Tôi sẽ tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp HĐND; thẳng thắn, trung thực, trách nhiệm để phản ánh các ý kiến, nguyện vọng của cử tri - đưa tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của người dân, cư tri nơi mình ứng cử đến với HĐND; Đại diện cho cử tri nơi ứng cử khi tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND.

3. Hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân: thông qua việc thực hiện tiếp công dân theo quy định; Nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; Đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết và có thông tin, thông báo kịp thời đến công dân, cử tri được biết.

- Thứ hai, Tiếp tục phát huy hết năng lực, sở trường, kinh nghiệm và vị trí công tác của mình để tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND trong việc khai thác, huy động và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, các nguồn lực của Nhà nước, của địa phương và của các thành phần kinh tế để góp phần triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT - VH - XH 5 năm, giai đoạn 2020 – 2025. Trước mắt sẽ ưu tiên quan tâm :

1. Tiếp tục kiến nghị đến các cấp, các ngành đối với những vấn đề đã được cử tri địa phương quan tâm, kiến nghị trong thời gian qua nhưng chưa được xem xét giải quyết dứt điểm.

2. Quan tâm đến công tác cải cách hành chính hướng đến phục vụ tốt hơn cho người dân. Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, các nguồn lực của Nhà nước để tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Bình Dương; quan tâm đến quá trình nâng cấp Bến Cát từ thị xã lên thành phố thuộc tỉnh.

3. Quan tâm đến các vấn đề về an sinh xã hội, an ninh trật tự; Các vấn đề liên quan đến đời sống người dân, đặc biệt là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo,... ; Lĩnh vực Y tế - Giáo dục.

Trong quá trình hoạt động của cả nhiệm kỳ 5 năm, chắc chắn sẽ còn nhiều vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm, nhiều vấn đề thực tiễn phát sinh cần được giải quyết. Tôi sẽ luôn luôn lắng nghe để đưa thành chương trình, nhiệm vụ phải thực hiện của mình, phản ánh kịp thời đến Hội đồng dân để được xem xét, giải quyết.

- **Thứ ba**, Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng: tất cả mọi việc đều hướng tới lợi ích của dân, cho dân và vì dân và công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng tin và sức mạnh của nhân dân, từ đó không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, luôn trọng dân, để dân tin, lắng nghe ý kiến người dân, suy nghĩ và hành động vì quyền và lợi ích chính đáng của người dân, xứng đáng với lòng tin, sự tín nhiệm của Quý cử tri.

Qua nghiên cứu và nhận thức rõ về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan HĐND tỉnh cũng như trách nhiệm của người đại biểu HĐND, Tôi nhận thấy rằng nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì bản thân sẽ có nhiều cơ hội và điều kiện để được cống hiến và đóng góp, để thực hiện được mong muốn và hoàn thành cam kết của mình. Rất mong được sự ủng hộ, tín nhiệm của Quý cử tri./.